



กลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

กลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ เป็นเครือข่ายองค์กรด้านมนุษยธรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยปฏิบัติพันธกิจเพื่อบรรเทาทุกข์ ค้ำครองชีวิตและสุขภาพของผู้คน ตลอดจนธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เกิดการขัดกันทางอาวุธและเหตุฉุกเฉินอื่น กลุ่มองค์กรกาชาดฯ มีองค์กรสมาชิกปฏิบัติงานอยู่เกือบทุกประเทศทั่วโลกและมีอาสาสมัครนับหลายล้านคนคอยช่วยเหลือการดำเนินงาน

กลุ่มองค์กรกาชาดฯ มีองค์กรเดียวเพียงหนึ่งเดียว หากแต่ประกอบด้วยองค์กรสมาชิก อันได้แก่ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (ไอเอฟอาร์ซี) และสภากาชาดหรือสภาเสี้ยววงเดือนแดงในแต่ละประเทศจำนวน 190 แห่ง แม้ว่าแต่ละองค์กรจะมีสถานะทางกฎหมายและบทบาทของตนเองที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งที่ยึดโยงทุกองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวกันคือหลักการพื้นฐาน 7 ประการ

ไอซีอาร์ซีมีพันธกิจด้านมนุษยธรรมในการคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ได้รับผลกระทบจากการขัดกันทางอาวุธและสถานการณ์รุนแรงอื่น รวมถึงดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว และในสถานการณ์ที่ถือเป็นการขัดกันทางอาวุธนั้น

ไอซีอาร์ซีทำหน้าที่กำกับและประสานงานด้านการบรรเทาทุกข์ภายในกลุ่มองค์กรกาชาดฯ ในระดับระหว่างประเทศ ไอซีอาร์ซีก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.1863 และมีบทบาทในการริเริ่มจัดตั้งกลุ่มองค์กรกาชาดฯ

ไอเอฟอาร์ซีมีพันธกิจในการสนับสนุน อำนวยการ และส่งเสริมการดำเนินงานด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงที่เป็นสมาชิกของไอเอฟอาร์ซีในการช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางสูงสุดในแต่ละประเทศ ไอเอฟอาร์ซีทำหน้าที่กำกับและประสานงานที่ดำเนินการโดยสมาชิกในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและทางเทคโนโลยี ผู้ลี้ภัย และผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ ไอเอฟอาร์ซีก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1919

สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในแต่ละประเทศดำเนินงานด้านมนุษยธรรมในลักษณะที่เป็นการเสริมหนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาลในประเทศ โดยจัดให้มีการบริการตั้งแต่การบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัติ ไปจนถึงการบริการด้านสุขภาพและสังคม อีกทั้ง ในสถานการณ์สงคราม สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงอาจให้ความช่วยเหลือพลเรือนและสนับสนุนการบริการทางการแพทย์แก่กองทัพ



ICRC

พันธกิจ

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเป็นองค์กรที่ไม่เลือกปฏิบัติ มีความเป็นกลางและเป็นอิสระ มีภารกิจหลักด้านมนุษยธรรมในการคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการขัดกันทางอาวุธและสถานการณ์รุนแรงอื่น อีกทั้งยังมุ่งมั่นป้องกันความทุกข์ทรมานด้วยการส่งเสริมและเสริมสร้างกฎหมายมนุษยธรรมและหลักการมนุษยธรรมสากล คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1863 และมีบทบาทในการริเริ่มจัดทำอนุสัญญาเจนีวาและการก่อตั้งกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการกำกับและประสานงานกิจกรรมระหว่างประเทศของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ ในพื้นที่การขัดกันทางอาวุธและสถานการณ์รุนแรงอื่นทั่วโลก

- facebook.com/icrc
- twitter.com/icrc
- instagram.com/icrc

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ
191/6-8 อาคารซีทีโอ ทาวเวอร์ ชั้น 30
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
T +66 (0) 2262 1680 F +66 (0) 2262 1685
www.icrc.org https://blogs.icrc.org/th/
© ICRC ธันวาคม 2566



หลักการพื้นฐาน ของกลุ่มองค์กรกาชาด และเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ



หลักการพื้นฐานของกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

หลักการพื้นฐาน 7 ประการ ได้แก่ มนุษยธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ บริการด้วยจิตอาสา ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล สะท้อนถึงคุณค่าพื้นฐานอันเป็นกรอบการทำงานและเป็นหลักการสำคัญของกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการขัดกันทางอาวุธภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเหตุฉุกเฉินอื่น

หลักการเหล่านี้ช่วยยึดโยงองค์กรสมาชิกของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ อันประกอบด้วยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงของแต่ละประเทศ และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (ไอเอฟอาร์ซี) ให้มีความเป็นเอกภาพ อีกทั้งยังช่วยให้กลุ่มองค์กรกาชาดฯ ดำเนินการเพื่อ

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากอคติ หลักการเหล่านี้เปรียบเสมือนกฎเกณฑ์บังคับที่ทุกองค์กรของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ จะต้องปฏิบัติตามอยู่ตลอดเวลา และประเทศต่างๆ จะต้องให้ความเคารพต่อการดำเนินการตามหลักการดังกล่าวด้วยเช่นกัน

หลักการพื้นฐานมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ การยึดมั่นต่อหลักการช่วยให้กลุ่มองค์กรกาชาดฯ สามารถปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมได้ตามเป้าหมายอย่างแท้จริง อีกทั้งยังช่วยให้สามารถดำเนินงานกิจกรรมอันหลากหลาย ทั่วโลกได้อย่างต่อเนื่อง หลักการพื้นฐานช่วยยึดโยงสภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงในแต่ละประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน แม้จะมีโครงสร้างการจัดตั้ง วัฒนธรรม และสมาชิกที่แตกต่างกันก็ตาม



ICRC



Christophe von Toggenburg / ICRC

หลักการพื้นฐาน

มนุษยธรรม

การไม่เลือกปฏิบัติ

ความเป็นกลาง

ความเป็นอิสระ

บริการจิตอาสา

ความเป็นเอกภาพ

ความเป็นสากล



Kate Hibi / ICRC

มนุษยธรรม

กลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ก่อกำเนิดขึ้นจากความปรารถนาที่จะนำความช่วยเหลืออันปราศจากการเลือกปฏิบัติไปสู่ผู้บาดเจ็บในสนามรบ และดำเนินการด้วยศักยภาพทั้งระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานของมวลมนุษยชนไม่ว่าจะเกิด ณ แห่งไหน เป้าหมายของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ คือการคุ้มครองชีวิตและสุขภาพของผู้คน รวมถึงธำรงไว้ซึ่งการเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กลุ่มองค์กรกาชาดฯ ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจ มิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างกัน รวมถึงสันติภาพอันยั่งยืนของผู้คนทุกหมู่เหล่า

หลักการมนุษยธรรม ซึ่งถือเป็นรากฐานของหลักการพื้นฐานอื่นทุกหลักการ ครอบคลุมแนวคิดสำคัญหลายประการ ได้แก่

- ความทุกข์ทรมานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขบรรเทา โดยไม่เพิกเฉยดูดาย
- การเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดในทุกภารกิจที่กลุ่มองค์กรกาชาดฯ ดำเนินการ ซึ่งหมายถึงการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้อื่นโดยไม่คำนึงว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใครหรือได้กระทำการใดมา
- กลุ่มองค์กรกาชาดฯ คุ้มครองชีวิตและสุขภาพด้วยการส่งเสริมกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ป้องกันภัยพิบัติและโรคระบาด และดำเนินกิจกรรมในการช่วยชีวิต ตั้งแต่การปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปจนถึงการจัดหาอาหารและที่พักพิงให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ



Christian Cardon de Lichbuer / ICRC

การไม่เลือกปฏิบัติ

กลุ่มองค์กรกาชาดฯ ไม่เลือกปฏิบัติทั้งต่อสัญชาติ เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ชนชั้น หรือความเห็นทางการเมืองใด หากแต่มุ่งหวังที่จะบรรเทาความทุกข์ทรมาน โดยพิจารณาจากความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบเป็นหลัก และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบสูงสุดเป็นกรณีเร่งด่วนก่อนเสมอ

หลักการการไม่เลือกปฏิบัติครอบคลุมแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 3 ประการ ได้แก่

- การไม่แบ่งแยก องค์กรสมาชิกของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ ช่วยเหลือผู้คนโดยไม่คำนึงถึงความเชื่อทางศาสนา สีผิว ความยึดมั่นทางการเมือง พื้นเพ หรือฐานะไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจน
- การช่วยเหลือตามสัดส่วนความจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บหรือการแจกจ่ายอาหาร องค์กรสมาชิกของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ จะต้องดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบสูงสุดก่อนเสมอ
- การไม่เลือกปฏิบัติ การตัดสินใจต้องกระทำบนพื้นฐานของ “ความต้องการและจำเป็นของผู้ได้รับผลกระทบเท่านั้น” และต้องไม่ถูกครอบงำด้วยความรู้สึกรักใคร่ส่วนตัวบุคคล

ความเป็นกลาง

เพื่อธำรงไว้ซึ่งความไว้วางใจจากทุกฝ่ายอยู่เสมอ กลุ่มองค์กรกาชาดฯ จะต้องไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการสู้รบหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งทั้งทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา หรือลัทธิใด

กลุ่มองค์กรกาชาดฯ จะต้องไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือกระทำการใดที่อาจถูกมองว่าเป็นการเลือกข้าง ไม่ว่าจะโดยคำพูดหรือการกระทำ ไม่ว่าจะ ณ เวลาหรือแห่งไหน เพื่อให้องค์กรของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ สามารถช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบในยามวิกฤติ และสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการขัดกันทางอาวุธหรือสถานการณ์รุนแรงอื่นได้อย่างต่อเนื่อง ความเป็นกลางของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ ช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งมั่นใจได้ว่า การช่วยเหลือพลเรือนและผู้บาดเจ็บหรือพลรบที่ถูกคุมขัง ไม่ได้เป็นการแทรกแซงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด องค์กรสมาชิกจะต้องช่วยกันสร้างชื่อเสียงด้านความเป็นกลางของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ ตั้งแต่ในยามสันติเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากทุกฝ่าย และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธปะทุขึ้น หรือขณะเกิดสถานการณ์รุนแรงอื่น



Ibrahim Malla / SARF

ความเป็นอิสระ

กลุ่มองค์กรกาชาดฯ มีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าสภากาชาดหรือสภาเสี้ยววงแดงของแต่ละประเทศจะดำเนินงานด้านมนุษยธรรมในลักษณะที่เป็นการเสริมหนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาลในประเทศและจะต้องปฏิบัติตามกรอบกฎหมายภายในประเทศนั้น แต่จะต้องธำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ ได้ทุกห้วงเวลา

- สิ่งเดียวที่จะช่วยให้กลุ่มองค์กรกาชาดฯ ปฏิบัติตามหลักการของความเป็นกลางและการไม่เลือกปฏิบัติได้คือ การธำรงความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
- ถึงแม้จะดำเนินงานด้านมนุษยธรรมในลักษณะที่เป็นการเสริมหนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ แต่ในกระบวนการตัดสินใจใดนั้น สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในแต่ละประเทศจะต้องธำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานของตนตามหลักการพื้นฐานของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ ได้ในทุกเวลาและทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งหมายรวมถึงการปฏิเสธคำร้องขอใดที่ขัดแย้งต่อหลักการพื้นฐานของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ รวมถึงระมัดระวังที่จะไม่อ่อนน้อมยอมรับการแทรกแซงหรือแรงกดดันใดด้วย
- องค์กรสมาชิกของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ ควรได้รับอนุญาตให้ประเมินความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นประจำ รวมถึงพูดคุยกับผู้เดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือได้โดยเสรี

บริการจิตอาสา

กลุ่มองค์กรกาชาดฯ เป็นกลุ่มองค์กรที่มุ่งบรรเทาทุกข์แก่ผู้คนด้วยจิตอาสา มิใช่ด้วยความมุ่งหวังต้องตอบแทน

- หลักการบริการจิตอาสา หมายความว่า บุคคลทุกฝ่ายภายใต้กลุ่มองค์กรกาชาดฯ ต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยมุ่งหมายบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้คน ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- สมาชิกของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ ไม่ได้มีแรงจูงใจอื่นใดในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น นอกเหนือจากความปรารถนาที่จะช่วยเหลือด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่เพียงเท่านั้น
- กลุ่มองค์กรกาชาดฯ มีเครือข่ายอาสาสมัครสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงอยู่ทั่วโลก และการมีเครือข่ายอาสาสมัครในลักษณะพิเศษเช่นนี้ช่วยให้กลุ่มองค์กรกาชาดฯ ดำเนินการช่วยเหลือผู้คนที่ครอบคลุมทุกชนแห่งไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลก เครือข่ายอาสาสมัครยังช่วยให้กลุ่มองค์กรกาชาดฯ สามารถริเริ่มดำเนินโครงการต่างๆ ได้อย่างเห็นผล อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นให้องค์กรด้านมนุษยธรรมอื่นๆ จำนวนมากริเริ่มดำเนินการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ เครือข่ายอาสาสมัครยังช่วยให้กลุ่มองค์กรกาชาดฯ รับทราบถึงข้อมูลอันสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่และให้การช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างเหมาะสม
- การมีอาสาสมัครอาศัยอยู่ในชุมชนท้องถิ่นช่วยให้สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในแต่ละประเทศสามารถเข้าถึงพื้นที่และปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Benoit Heger/AIC

ความเป็นเอกภาพ

แต่ละประเทศมีสภากาชาดหรือสภาเสี้ยววงเดือนแดงได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น โดยจะต้องเปิดรับการมีส่วนร่วมของผู้คนโดยปราศจากการแบ่งแยก และจะต้องปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

หลักการนี้ช่วยให้สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในแต่ละประเทศและชุมชนปฏิบัติงานได้อย่างเป็นเอกภาพ และส่งเสริมความเข้าใจและสันติภาพระหว่างกัน

- แต่ละประเทศจะต้องมีสภากาชาดหรือสภาเสี้ยววงเดือนแดงเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น และต้องดำเนินงานด้านมนุษยธรรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศทั้งในเขตเมืองและพื้นที่ชนบทห่างไกล
- สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในแต่ละประเทศจะต้องประกอบด้วยอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนคณะกรรมการบริหารจากทุกกลุ่มชาติพันธุ์และพื้นที่หลังทางสังคม โดยปราศจากการแบ่งแยกบนฐานของเชื้อชาติ เพศ ชนชั้น ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรือบรรทัดฐานอื่นใด



Benoit Carpentier / International Federation

ความเป็นสากล

ในฐานะองค์กรสมาชิกของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในแต่ละประเทศมีสถานะและขอบเขตความรับผิดชอบโดยเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีหน้าที่ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกหนแห่งทั่วโลก

- ความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นได้ทุกที่ ไม่ว่าจะอยู่แห่งไหนใด การบรรเทาความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการประสานงานและร่วมมือกันในระดับระหว่างประเทศ ซึ่งเกือบทุกประเทศทั่วโลกมีสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงปฏิบัติงานอยู่ และต่างมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุวิกฤติ รวมถึงส่งเสริมความมีน้ำหนึ่งใจเดียวและการเคารพซึ่งกันและกัน
- สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในแต่ละประเทศมีสิทธิ์ออกเสียงในกระบวนการตัดสินใจของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ โดยเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมิชชันนารีหรือจำนวนบุคลากรมากน้อยเพียงใด
- หลักการความเป็นสากลยังหมายถึง หากองค์กรสมาชิกของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ ใดได้กระทำผิดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ย่อมส่งผลโดยรวมต่อทั้งกลุ่มองค์กรกาชาดฯ ดังนั้น การปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานขององค์กรสมาชิกทุกองค์กรส่งผลต่อบูรณภาพและภาพลักษณ์ของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ